



'พิธา' รอด-ร่วง
สมการเปลี่ยน
ศาล รธน.ชี้ชะตา
'หุ่นสื่อ' วันนี้
> 12

ศาลรธน.ชี้ชะตาหุ่นสื่อวันนี้ ลุ้นกลับสู่สภา นำก้าวไกล

'พิธา' รอด-ร่วงสมการเปลี่ยน

เจ้าตัวชี้หากผลทางลบ
ลูยการเมืองนอกสภา
รอดเลือกตั้งสมัยหน้า

กรุงเทพธุรกิจ ● 24 ม.ค. 2567 เป็นอีกวันที่สปอร์ตไลท์ทางการเมือง ต่างฉายแสงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ

เนื่องจากนัดฟังคำวินิจฉัย คดีกล่าวหา "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ถือครองหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เข้าข่ายเป็นการถือครอง "หุ้นสื่อ" ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 98 (3) ต้องพ้นเก้าอี้ สส.หรือไม่

คดีนี้เรียกได้ว่าเป็น "มหากาพย์" ยาวนานตั้งแต่ช่วงก่อนการเลือกตั้งครั้งล่าสุด หรือตั้งแต่กลางปี 2566 เป็นต้นมา เมื่อผู้สมัคร สส. พรรคภูมิใจไทย "เปิดแผล" ผ่านโซเชียลมีเดีย ระบุว่า มีหัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่ง ถือครอง "หุ้นไอทีวี" จำนวน 42,000 หุ้น กระทั่งนำไปสู่การสืบสวนหาเรื่องและ "เรื่องไกรสิทธิ์จิวาณะ" สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ขณะนั้น ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ตรวจสอบ "พิธา" เนื่องจากพบว่า มีชื่อถือครองหุ้นไอทีวีดังกล่าว จำนวน 42,000 หุ้นจริง

โดยการถือครองหุ้นไอทีวีของ "พิธา" นั้น เจ้าตัวถือครองตั้งแต่ก่อนสมัครรับเลือกตั้ง 2566 จนถึงหลังการสมัครรับเลือกตั้งปลายเดือนมี.ค. 2566 จนถึงก่อนวันเลือกตั้ง 2566 ก็ยังถือครองอยู่เท่ากับว่า

ข้อพิสูจน์ของ "พิธา" เหลือแค่ "หุ้นไอทีวี" ยังคง "ทำสื่อ" อยู่จริงหรือไม่

ในช่วงระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ค. มีการเปิดเผยยานหลักฐานโต้กลับกันไปมาระหว่าง "กลุ่มนักร้อง" และ "พรรคก้าวไกล" แม้แต่ "ชัยวิช ตลารณ" ขงเบ้งสีส้ม เมื่อครั้งสวมหมวก "เลขาธิการพรรค" ยังต้องแถลงข่าวชี้แจง โดยนำคลิปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไอทีวีประจำปี 2566 ซึ่งถูกเผยแพร่โดยรายการ "ข่าวสามมิติ" ว่า สวนทางกับบันทึกการประชุม

นอกจากนี้ ยังงัดหลักฐานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า มีข้อพิรุธหลายประการ พร้อมกับชี้ให้เห็นว่า มีความพยายาม "ปลุกผี" ไอทีวีให้กลับมาเป็นสื่ออีกครั้งเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือไม่

กระทั่ง กกต. ส่งเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ และศาลรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาเมื่อ 19 ก.ค. 2566 โดยมีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 เสียง สั่งให้ "พิธา" หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส.ชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น

คดีนี้ถูกนำไปเทียบเคียงกับกรณี "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้น สส. กรณีถือครองหุ้นสื่อในบริษัท วิไลค์ มีเดีย จำกัด ประกอบกิจการสื่อสิ่งพิมพ์ โดยศาลเห็นว่า แม้บริษัทดังกล่าวจะแจ้งเลิกกิจการไปแล้วก็ตาม แต่ยังไม่เสร็จชำระบัญชี จึงอาจมีสิทธิซื้อหุ้นกลับมาทำกิจการสื่อได้อีก

อ่านต่อหน้า 12

▶ ต่อจากหน้า 12

'พิธา' รอด-ร่วง

นอกจากนี้ ยังมีข้อพิรุธในเรื่องการโอนหุ้นดังกล่าวหลายประการ จึงทำให้ "ธนาธร" พ้นสมาชิกภาพ สส. หลังจากนั้น พรรคอนาคตใหม่ถูก "ยุบพรรค" เนื่องจากการปล่อยเงินกู้ของ "ธนาธร" ทำให้ "พรรคส้ม" แปลงกายเป็น "พรรคก้าวไกล" ในปัจจุบัน

ปัจจุบันผ่านมาราว 6 เดือนนับตั้งแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่ "พิธา" ยังคงมั่นใจว่าจะรอดพ้นบ่วง "คดีหุ้นสื่อ" ได้ ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น คำชี้แจงจาก กสทช. ระบุว่า ไอทีวี มิใช่สื่อเนื่องจากไม่ได้รับใบอนุญาตให้ออกอากาศรวมถึงคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ฟ้องร้องกันเรียกค่าเสียหายกันระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) และไอทีวีชี้ให้เห็นว่า "ไอทีวี" มิได้ทำกิจการสื่อ รวมถึงการถือครองหุ้นดังกล่าวของ "พิธา" เป็นการถือในฐานะ "ผู้จัดการมรดก" มิใช่ถือโดยส่วนตัว และปัจจุบันหลังเกิดเรื่องราวขึ้น ได้โอนหุ้นดังกล่าวให้แก่ "น้องชาย" ไปแล้ว

โดย "พิธา" ให้สัมภาษณ์กับกองบรรณาธิการเครือเนชั่นเมื่อไม่นานมานี้ ยืนยันว่าจะผ่านพ้นคดีนี้ไปได้ด้วยดี หากผลออกมาในทางลบจะไม่หาช่องให้ตัวเองกลับเข้าไปเป็นในสมัยนี้ แต่จะรอการเลือกตั้งสมัยหน้า โดยจะเน้นการทำงานการเมืองนอกสภา

อย่างไรก็ดี หากศาลยกคำร้อง

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/การเมือง

วันที่: พุธ 24 มกราคม 2567

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12561

Col.Inch: 72.47 Ad Value: 90,587.50

หน้า: 1 (ขวา), 12, 9

PRValue (x3): 271,762.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'พิธา'รอด-ร่วมสมการเปลี่ยน

จะเข้าสภาเพื่อร่วมอภิปรายในวันที่ 25 ม.ค.
ในทันที ส่วนจะได้ "คัมแบ็ก" กลับมานำ
พรรคก้าวไกลอีกหรือไม่ั้น เป็นเรื่อง
ที่ประชุมใหญ่สามัญของพรรคชี้ขาด
ในช่วงเดือน เม.ย. 2567

ขณะที่ "ชัยวัช" ให้สัมภาษณ์ด้วยว่า
หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นแล้ว "พิธา"
พึงมองคดีหุ้นสื่อ ก็พร้อมจะขงชื่อเขากลับไป
ชิงเก้าอี้นายกฯ อีกครั้งด้วย

ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.2567 จึงเป็นอีกวัน
ที่ชี้ชะตาอนาคต "พิธา"ว่าจะไปอยู่จุดไหน
ในสมการเมือง ถัดจากนี้

กรุงเทพธุรกิจ • เจาะประเด็นร้อน หุ่นสื่อไอทีวี “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล ลุ้นคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 14.00 น. วันที่ 24 ม.ค. เปิดมุมมอง “นักวิชาการ-อดีตคนไอทีวี” ไอทีวียังเป็นสื่อ? พิธาถอด-ร่วง? ถอดรหัสผ่านรายการคมชัดลึก ดำเนินรายการโดย “วรวิทย์ ฉิมมณี” ออกอากาศทางเนชั่นทีวี ช่อง 22

“พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต” ผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มองว่า 2 ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย 1.ความเป็นสื่อ-ไม่เป็นสื่อ เรื่องนี้เคยมีคำวินิจฉัยทั้งทางปกครอง และรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีคำพิพากษาว่า “การที่จะเป็นบุคคลใด เป็น หรือเคยเป็นกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียงหรือไม่ นั้น ต้องพิจารณาตรวจสอบตามข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานว่า บริษัทได้ประกอบกิจการจริงหรือไม่ ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น”

ขณะเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาเมื่อปี 2563 ในกรณีของ “ภาดาร์ วรกานนท์” อดีต สส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ เวลานั้น นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของคำพิพากษาศาลปกครอง ที่ระบุว่า

“การพิจารณาวัตถุประสงค์ของบริษัทตามระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ แต่เพียงอย่างเดียว แล้วมีมติว่าบริษัทดังกล่าวได้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่า บริษัทดังกล่าวได้ประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีนี้จึง

ถอดรหัสสปมร้อน หุ่นสื่อ ‘พิธา’ คดี ‘ภาดาร์-ชาญชัย’ เหมือน-ต่าง?

เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ฉะนั้นประเด็นไอทีวี หากจะมองว่าเป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่อตามคำพิพากษานี้ ต้องดูว่ามีคลื่นความถี่ในการกระจายเสียง ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ในการประกอบกิจการหรือมีรายได้ในการทำสื่อหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้ คิมท์ สิทธิวิชัย ประธานบริษัทไอทีวี เคยยืนยันว่า ไม่มีรายได้จากการทำสื่อ เช่นนี้ ถ้าเราดูแนวทางการวินิจฉัยในช่วงที่ผ่านมา การดูแลบริคณห์สนธิอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ

2. การถือครองหุ้น ในส่วนนี้ “พิธา” อ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งศาลก็ต้องพิจารณาว่า การจัดการมรดกเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ และ 3. หากศาลวินิจฉัยว่า ไอทีวีเป็นสื่อ ก็ต้องดูว่า สัดส่วนการถือหุ้น มีผลต่อการครอบงำมากน้อยเพียงใด เพราะเจตนาของกฎหมายเขียนไว้เพื่อป้องกันการถือครองกำสื่อ ในยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร

“พิชาย” ระบุด้วยว่า กรณีดังกล่าว เคยมีการถือหุ้นของ “ชาญชัย อิศระเสนารักษ์” อดีต สส.นครนายก พรรคประชาธิปไตย ซึ่งศาลวินิจฉัยว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยไม่สามารถครอบงำสื่อได้

ขณะที่ทิศทางการเมือง หลังคำวินิจฉัย “พิชาย” มองว่า ถ้าพิธาถอด การเมือง จะสนุก เพราะเท่ากับว่า เขายังอยู่ในสถานะ

แคนดิเดตนายกฯ สถานการณ์การเมือง ในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้า ยิ่งเวลานี้มีความเข้มข้นขึ้น พิธาก็อาจเป็นทางเลือก กลับกันถ้าพิธาถูกตัดสิทธิ เขาก็จะหมดสิทธิ์ไปโดยปริยาย

ส่วนจะมีผลถึงยุบพรรคหรือไม่ มองว่า ก้าวไกลมีความเป็นพรรค ต่อให้พรรคขาดไป 1 คน แม้พิธาจะมีคะแนนนิยมโดดเด่น แต่จากผลสำรวจนิด้าโพลล่าสุด พิธามีคะแนนนิยม 44% ขณะที่พรรคก้าวไกลมีคะแนนนิยมอยู่ที่ 39% แปลว่าพรรคก้าวไกลมีความเป็นพรรคสูง ในแง่ภาพรวมพลังของพรรคเหนือตัวบุคคล

ต่างจาก “มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข” ประธานมูลนิธิมัลลิกาเพื่อประชาชน ในฐานะอดีตพนักงานไอทีวี มองว่า วิธีการจะเป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่อ ไม่ได้ดูที่มีการออกอากาศหรือไม่ หรือเป็นสื่อประเภทใด แต่ไอทีวีเป็นสื่อตรงที่ว่า การจดทะเบียนบริษัทยังไม่ถูกยกเลิก เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ การทำบริษัท ที่ไม่ได้ถูกยกเลิกเช่นเดียวกัน เท่ากับว่า สแตตัสที่มีอยู่ จะไปยึดความชอบหรือความพอใจ เฉพาะบุคคล คงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

“กรณีนี้มีการเทียบเคียงนักการเมืองท้องถิ่น ที่กาญจนบุรีท่านหนึ่ง ที่ต้องออกจากตำแหน่งเช่นเดียวกัน ทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จุดนี้จึงต้องยึดเป็น

มาตรฐาน ไม่ใช่ยึดตามใจชอบ ไม่ใช่แยกว่าเป็นนัการเมืองท้องถิ่น หรือนัการเมืองระดับชาติ ที่ประชาชนเลือกมา 14 ล้านเสียง และต้องไม่กดดันศาล”

ส่วนที่มีการกล่าวอ้างถึงงบแสดงรายได้ไอทีวี ที่ไม่ได้มาจากการประกอบกิจการสื่อ มัลลิกาย้ำว่า นั่นก็ถือว่าเป็นรายได้ขณะเดียวกัน สเตตัสไอทีวีปี 2565 ไม่ว่าจะปิดงบดุลเท่าไร ก็มีการจ่ายภาษี นอกจากนี้ สถานีก็ยังมีกล้อง รวมถึงอุปกรณ์อันถือเป็นทรัพย์สินใดๆ ที่ถือเป็นสินทรัพย์เท่ากับว่า ผู้ถือหุ้น ก็ถือหุ้นในสินทรัพย์เหล่านั้นเช่นกัน

ขณะที่ประเด็นสัดส่วนผู้ถือหุ้น มัลลิกามองว่า ทั้งมีผลและไม่มีผลในการกำหนดทิศทาง อย่างลึ้มว่า กรณีการกำหนดทิศทางหรือไม่กำหนดทิศทาง บางทีก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนผู้ถือหุ้นแต่เพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่าง โปรติวเซอร์ หรือบรรณาธิการ หากเป็นผู้ที่มีอคติทางการเมือง ก็สามารถกำหนดทิศทางได้

ดังนั้นหุ้นน้อย-หุ้นมาก ไม่ใช่สาระตะว่าจะไปกำหนดทิศทางว่า จะครอบงำหรือไม่ ความเป็นสื่อไม่ได้วินิจฉัยแค่ที่ การออกอากาศหรือไม่ การมีแบนเนอร์ หรือสิ่งพิมพ์เพียงฉบับเดียว ก็ถือว่าเป็นสื่อ

ส่วนทิศทางการเมืองหลังศาลตัดสิน “มัลลิกา” มองว่า ไม่ว่าพิธาจะอยู่ในหรือนอกสภาก็ไม่มีผล เพราะปัจจุบันพิธาก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว พิธาไม่ใช่เจ้าลัทธิ เพราะเจ้าลัทธิก็อยู่นอกสภา ไม่ว่าจะ เป็นธนาร จิ้งจูงเรื่องกิจ หรือปิยบุตร แสงกนกกุล

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 842

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียนด้านสาธารณูปโภค

วันที่: พุธ 24 มกราคม 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7351

หน้า: 1(บนขวา), 10

Col.Inch: 42.64

Ad Value: 35,902.88

PRValue (x3): 107,708.64

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: หุ้น TRUE ราคาพุ่ง! 2.8% ควบ DTAC ทำต้นทุนลดควดขายหุ้นกู้ลือตใหม่ฉลุย

TRUE
พุ่ง 2.80%
10
ควดขายหุ้นกู้ฉลุย!

หุ้น TRUE ราคาพุ่ง! 2.80%

● ควบ DTAC ทำต้นทุนลดควดขายหุ้นกู้ลือตใหม่ฉลุย

หุ้น TRUE ราคาพุ่ง! บวก 2.80% ปิดที่ 5.50 บาท โบรกฯ ชี้ เหตุจากประโยชน์ ควบรวม DTAC ทำต้นทุนลด แถมหนุน Q4/66 ขาดทุนน้อยลง ควดขายหุ้นกู้ลือตใหม่ฉลุย กระแสเงินสดยังแกร่ง 7 หมื่นล้านบาท แถมได้รับ เรตติ้งระดับ A+ เสริมเครดิตก็ยังมีเพิ่มมาชำระหุ้นกู้เดิมได้ เนะ “ซื้อ” เป้าราคา 7.52 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (23 ม.ค. 2567) ราคาหุ้นบริษัท ทูรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.80% หรือเพิ่มขึ้น 0.15 บาท โดยมีราคาเปิดที่ 5.40 บาท ราคาต่ำสุดที่ 5.35 บาท ราคาสูงสุดที่ 5.65 บาท และปิดที่ราคา 5.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 681.33 ล้านบาท

นายพิสุทธิ งามวิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจัยหนุนหุ้น TRUE ยังเป็นเรื่องเดิมคือ ได้รับประโยชน์จากการควมรวมกิจการกับบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานลดลง

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานักลงทุนมีความกังวลกับคดีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอให้ศาลปกครองเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ควมรวม TRUE และ DTAC และบริษัทขายหุ้นกู้ลือตที่แล้วไม่ครบตามเป้า 14,000 ล้านบาท โดยขายได้แค่ 12,000 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ส่งผลให้ราคาหุ้น TRUE ลงมาต่อเนื่องจาก 8.60 บาท เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 มาที่ 5.05 บาท เมื่อ 13 ธันวาคม 2566 ทำให้ Valuation ของหุ้น TRUE ถือว่าถูกมาก โดยเมื่อแปลงมาเป็นราคาหุ้นก่อนควมรวม DTAC เท่ากับ 30 บาท และหุ้น TRUE เดิมที่ 3 บาท

นอกจากนี้ นักลงทุนถึงว่าการจำหน่ายหุ้นกู้ TRUE รอบใหม่ช่วงวันที่ 26-30 มกราคม 2567 น่าจะจำหน่ายได้หมด โดยเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่มีอายุไม่ยาวมาก เช่น อายุ 1 ปี 3 เดือน จนถึงชุดที่มีอายุ 5 ปี 3 เดือน แต่หุ้นกู้ที่อายุ 10 ปีอาจจะเหลือเล็กน้อย

ขณะที่ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด มองว่ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ออกหุ้นกู้ คือ บริษัท

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC, TRUE, และบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART โดยมีมูลค่าคงค้างอยู่รวมกันราว 2.2 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่ 1.8 แสนล้านบาท เป็นของ TRUE ซึ่งในปี 2567 จะครบกำหนดราว 3.6 หมื่นล้านบาท แต่ TRUE ยังมีกระแสเงินสดในการดำเนินงานราวปีละ 7 หมื่นล้านบาท รวมถึงยังมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีกราว 5 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้จากเรตติ้งของ TRUE ที่ระดับ A+ น่าจะช่วยให้สามารถกู้ยืมเพิ่มเพื่อมาชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์ เน้นนำ “ซื้อ” TRUE ราคาเป้าหมาย 7.52 บาท โดยระบุว่า ตลาดคาดงบไตรมาส 4/2566 ของ TRUE ขาดทุนลดลงทั้งจากไตรมาสก่อนหน้า และจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลประกอบการที่ดีขึ้นมาจากการแข่งขันอุตสาหกรรมที่ลดลง และการลดต้นทุนจากการรวมเครือข่ายระหว่าง TRUE เดิม และ DTAC ที่จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (แจ้งในวันที่ 22 ก.พ. 2567) ■

I2จับมือยักษ์ใหญ่จีน เข้าโรงงานพื้นล่าง

#I2 #ทับทิม - I2 จับมือพันธมิตรด้านเทคโนโลยีชั้นสูงพลังงานรายใหญ่จากจีน "โจลิวูด" เดินหน้าคว้งงานหลายโครงการใหญ่ในไทยทั้งภาครัฐและเอกชน หนุนการใช้พลังงานสะอาดในปี 2567 พร้อมตั้งเป้า → **อันดับต่อ31**



อริพร ลิ้มเจริญ

➔ I2 (ต่อจากหน้า 3)

กวาดงาน 1 พื้นล่างบาท ฟากโบรกสองก่าไรปี 2567 ทำจุดสูงสุดใหม่ หลังตุนเบ็งก๊ล็อกกว่า 2 พื้นล่างบาท

นายอริพร ลิ้มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ I2 เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาจับมือเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักในประเทศไทยกับนายจิม สวี ผู้จัดการทั่วไปประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท โจลิวูด (ไห่โจว) โซลาร์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ Jolywood โดยทั้ง 2 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดมาแนะนำต่อกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ในไทย เพื่อช่วยในการผลักดันทุกโครงการภาครัฐ และเอกชนให้ใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนลดการใช้พลังงานฟอสซิลต่อปริมาณนโยบายรัฐ เพื่อลดก๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์โดยเร็วที่สุด

● ร่วมลงนาม

ขณะที่ นายลู เจา ประธานใหญ่บริษัทโจลิวูดได้ร่วมเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ในการลงนามสำคัญครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความร่วมมือของทั้ง 2 บริษัทจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างมุ่งมั่น และจริงจังในทุกด้าน เพื่อให้กลุ่มลูกค้าในไทยทุกรายมั่นใจในระบบเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ได้ติดตั้งไปสามารถใช้งานไปได้ยาวนานด้วยคุณภาพ

ประสิทธิภาพ และการรับประกันที่ยาวนาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร I2 กล่าวอีกว่า มั่นใจในความร่วมมือกับโจลิวูดที่จะเป็นพันธมิตรสำคัญในทุกโครงการด้านพลังงานที่จะนำเสนอโซลูชันให้กับลูกค้าทุกราย เพื่อให้เกิดความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายตลอดปีนี้ และเพื่อให้ประเทศไทยได้ร่วมกันใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับโจลิวูด ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 เป็นองค์กรเทคโนโลยีชั้นสูงระดับชาติ ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2557 (รหัสหุ้น : 300393) บริษัทมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาที่เป็นนวัตกรรมและการผลิตวัสดุเสริมชนิดพิเศษ เซลล์แสงอาทิตย์และโมดูล การบูรณาการระบบและผลิตภัณฑ์อื่นๆ คุณภาพสูง ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และโมดูล แบบ 2 หน้าเทคโนโลยี N-Type รายใหญ่ของโลก ด้วยกำลังการผลิต 10GW+20GW และผู้ผลิต Backsheet รายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยส่วนแบ่งตลาด 30% โจลิวูดยังได้รับรางวัล Financial Health Top3 จาก Photon

● กำไรทำนิวไฮ

บล.หยวนต้า คาดกำไรปกติ ของ I2 4Q/2566 ที่ 23 ล้านบาท (-27% QoQ, -27% YoY กำไรที่ลดลง QoQ และ YoY มาจากฐานที่สูงผิดปกติใน 3Q/2566 และ 4Q/2565 หากเทียบกับฐานกำไรปกติรายไตรมาสที่ราว 15 ล้าน

บาท กำไรปกติใน 4Q/2566 เติบโตเด่นจากการปรับ Backlogs ที่แข็งแกร่ง

ทั้งนี้คาดปี 2567 กำไรระดับสูงสุดใหม่หมุนจาก Backlogs ในมือที่แข็งแกร่ง ณ กลางเดือนธันวาคม 2566 I2 มี Backlogs ในมือราว 2.0 พันล้านบาท เป็นระดับที่สูงมากเทียบกับรายได้ทั้งปี 2566 ที่ราว 1.2 พันล้านบาท โดยปกติ Backlogs ของ I2 จะมีรอบการรับงานไม่เกิน 12-18 เดือน ทำให้เราคาด Backlogs จะถูกรับภายในปี 2567 อย่างน้อย 1 พันล้านบาท

ขณะที่แนวโน้มการประมูลงานปี 2567 คาดงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณจะกลับมาเดินหน้าในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 เป็นปัจจัยหนุนกลุ่มผู้รับเหมาในช่วง 2567 ขณะที่งานประมูลประเภทที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ เช่น งานจาก กสทช. กองทุนดิจิทัล และอื่นๆ คาดจะออกมาสู่ตลาดตลอดปี 2567

แนะนำ ชื่อ คาดกำไรปกติปี 2567 เติบโต 41% YoY คงประมาณการรายได้เติบโต 20% YoY และคาดกำไรเติบโตเด่นกว่าที่ 41% YoY ผลบวกจาก Economies of Scale และให้คาดการณ์เงินปันผลที่ 5.6% และต่ำกว่าราคา IPO ที่ 2.70 บาทต่อหุ้น แนวโน้มกำไรปกติปี 2567 จะทำระดับสูงสุดใหม่ 📈

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 150,000
Ad Rate: 833

Section: การเงิน-ลงทุน/InnoCreative

วันที่: พุธ 24 มกราคม 2567

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12561

Col.Inch: 13.37

Ad Value: 11,137.21

ภาพขาว: กะทิ

หน้า: 21 (ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 33,411.63

คลิป: ชาว-ดำ



กะทิ: กสทช.ชวนทำความรู้จัก “กะทิ” สายรัดข้อมืออัจฉริยะติดตามข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ จากโครงการวิจัยแนวทางเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ

บุคคล ในข่าว



จ่ายแล้ว วรเทพ วัชรภรณ์ จากเอไอเอส เป็นตัวแทนชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ชุดที่ 3 วงศ์ 4 จำนวน 1,881,488,000 บาท ให้ ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล โดยมี ฉันทพัทธ์ ขำโลก กรวด และ อนุชา ชูมณฑา มาร่วมในพิธีด้วย ที่อาคารสำนักงาน กสทช. ซอยสายลม วันก่อน.

ตริศุล

TRISOON@DAILYNEWS.CO.TH



ชำระค่าคลื่นความถี่ วรณเทพ รัชราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์ เอไอเอส พร้อมคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 เป็นเงิน 1,881,488,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมี ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ที่อาคารสำนักงาน กสทช.